



คณะครุศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖
 เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ที่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงนามเกียรติบัตร

เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. เกียรติบัตรผู้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน	๒๔	ฉบับ
	๒. เกียรติบัตรวิทยากร	จำนวน	๑๐	ฉบับ
	๓. เกียรติบัตรผู้ช่วยวิทยากร	จำนวน	๘๐	ฉบับ

ด้วยโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการสอนฐานสมรรถนะ และสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ๔ ประการตามพระบรมราโชบาย (โครงการที่ ๑๐) กิจกรรมที่ ๔: การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) สำหรับเด็ก ปฐมวัย ในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมในวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมี นางสาวเย็นฤดี หนูเพชร อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมดังกล่าวได้มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนขนาดเล็ก ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒๔ คน วิทยากรดำเนินโครงการจำนวน ๑๐ คน และผู้ช่วยวิทยากร นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน ๘๐ คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๔ คน

ทั้งนี้ เพื่อให้การมอบเกียรติบัตรผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์ ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ลงนามในเกียรติบัตรที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์

(นางสาวเย็นฤดี หนูเพชร)
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

นาง นพรัตน์
 - ๑๗ ก.พ. ๖๖
 ๕๕
 ๓๑๒/๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง)
 คณบดีคณะครุศาสตร์



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ทะเบียนคุณวุฒิเกียรติบัตร

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ (คศ.) ประจำปี พ.ศ. 2566

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับรองเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
171	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวนภาพร รักดี	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
172	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางวาสนา ไชยฉิม	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
173	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวอธิญา เขียมศิริ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
174	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวจิรา เหมอามาต	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ใช้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
175	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดการจัดการเรียนรู้อัตนุกรรมการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวกาญจนา คงแสง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
176	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดการเรียนรู้อัตนุกรรมการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาววาสนา บรรจงภาค	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
177	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดการเรียนรู้อัตนุกรรมการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางจันทิมา บุณยะวงศ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
178	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดการเรียนรู้อัตนุกรรมการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวมาธิตา มีชูศิลป์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
179	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดการเรียนรู้อัตนุกรรมการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางจิระนันท์ ทิพย์รวย	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ใช้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับรอง/เกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
180	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวชวัญชนก ช่วยบุญส่ง	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
181	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวกฤษฏีกานก ไสหนู	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
182	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวกฤษฏีกานก ศรีวงศ์ชา	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
183	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวสุกัญญา ชุมมะ	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
184	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวคุณัญญา สุขอนันต์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ใช้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับรอง/กิจกรรม	ผู้รับรองเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
185	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวกณิกนันต์ กรดแก้ว	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	
186	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวอัญญา อ่อนศรี	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	
187	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวจุรีรัตน์ จันทรา	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	
188	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวฉวีชาติ พึ่งเทียน	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	
189	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นายธนาโกชาติ แสงมหาไชย	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	

เลขที่	ให้ใช้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับรองเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
190	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาในรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะตนเอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวปทุมวดี บัวเพชร	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
191	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาในรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะตนเอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวกวิรมกาญจน์ บุญปิ่น	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
192	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาในรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะตนเอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวพรชนก พานทอง	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
193	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาในรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะตนเอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางปรารถนา พาเจริญ	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
194	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาในรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะตนเอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวอารีย์ ยุทธภาค	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ไฟล์ ๕ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับรองเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
195	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะตนเอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	อาจารย์เย็นฤดี หนูเพชร	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
196	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะตนเอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตกิติ ทวิเมือง	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
197	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะตนเอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	อาจารย์จุฬาลักษณ์ สุทธระ	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
198	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะตนเอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	อาจารย์สุพรรณิการ์ ศรี สุวรรณ	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
199	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะตนเอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	อาจารย์สุดา เจ๊ะอุมา	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้รู้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
200	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	อาจารย์ศุขชาติา จิตกล้า	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
201	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	อาจารย์จินจิรา นาวารัตน์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
202	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ชนะกุล	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
203	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	ดร.จิราภรณ์ เหมพันธ์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
204	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	อาจารย์ศุขชาติาพร สร้อยญาณะ	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ไฟล์ชื่อ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
205	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวอัสมา เจริญ	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
206	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาววิธมา ลิ่มนุ่น	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
207	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวสุภาวดี อินสมัย	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
208	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดการประสบการณ์เรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาววรัญญา ใจหาว	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
209	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวพรเพ็ญ ศรียะสัตย์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ไฟล์ชื่อ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
210	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาในรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวเกวลิน จำปา	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
211	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาในรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวณัฐิกา จ้ำรัก	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
212	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวณัฐธิดา นกเพชร	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
213	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวตะวัน เมื่องแก้ว	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
214	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวฉวีลักษณ์ คำแพง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ใช้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
215	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาการเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวณัฐภา ม่วงขาว	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
216	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาบูรณาการจัดการศึกษาระดับการเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาววิยะรัตน์ รองวัง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
217	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาบูรณาการจัดการศึกษาระดับการเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวรัตนาพร สุทธิรักษ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
218	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาบูรณาการจัดการศึกษาระดับการเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวณภัตสร อินใหม่	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
219	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาบูรณาการจัดการศึกษาระดับการเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวอรศิรา ใจสบาย	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
220	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะตนเอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวบุษญา ชัยเพชร	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
221	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะตนเอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสุชัชรา สุขสวัสดิ์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
222	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะตนเอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวพิชญา บุญทอง	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
223	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะตนเอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวฉวีภาพร ชูศรี	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
224	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะตนเอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวฉวีภาพร ชูศรี	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ไท่ใช้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับมอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
225	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวกัญสุตา อนันต์กุล	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
226	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวอภิลดาธรรม เมื่อก่อง	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
227	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาววิไลtima พงศาปาน	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
228	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวฉวีชากร ยามา	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
229	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวจณัญญา ศรีเรืองรอง	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้รู้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับรอง/กิจกรรม	ผู้รับรองเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
230	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาววิศิตยา ปานจันทร์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
231	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาววิศิตารัตน์ บัวคำ	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
232	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาววราศรีรินทร์ คงขันธ์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
233	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวเพชรพลอยคาริน สุระณพพทอง	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
234	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวสุศารัตน์ วัฒนะสงค์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ใช้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับรองเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
235	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาในรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวเบญจรัตน์ มหานิตย์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
236	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวอติภาณูจน์ ศรีพิทักษ์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
237	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวชนพร บัวทอง	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
238	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาววาริชาติ มากมาย	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
239	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวภาวดี วัฒนสิทธิ์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ใช้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
240	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวศุภรณีสาร สามารถ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
241	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวสุพรรณิการ์ ชุนธนุ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
242	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวกัญญารัตน์ หนูชัย แก้ว	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
243	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวอัญจรา คำหวาน	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
244	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวบิณฑิตา มวยดี	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ใช้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับรอง/กิจกรรม	ผู้รับรองเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
245	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวชัชฌา ฤทธิรัตน์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	
246	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวชนาภัทร บุญผล	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	
247	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาววาภาณิสรา สังข์วงศ์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	
248	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวชวลิตา อมรชาติ	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	
249	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวรุ่งรัตน์ ธนมาศ	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	

เลขที่	ให้วัน วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับรอง/กิจกรรม	ผู้รับรองเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
250	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวทักขพร โตะหลัง	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	
251	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวพรรณกร กุหลาบาร รณ	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	
252	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาววิรุทธิ์ตัน รักมาก	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	
253	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวณัฐนรี เลขทิพย์	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	
254	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวสุชาดา พวงใส	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	

เลขที่	ให้ใช้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับรอง/กิจกรรม	ผู้รับรองเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
255	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวศิริวิภา ทรงศรี	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	
256	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวจุฑามาศ รัตนมาศ	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	
257	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวหทัยทิพย์ จำนงจิต	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	
258	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาววณิชชฎา แซ่อ้อย	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	
259	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนากระบวนการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาววณิชชฎา จิตบุรุษ	ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์	

เลขที่	ให้ไว้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
260	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวทัศนีย์ แซงเอียง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
261	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวณัฐมน พิษย์รักษ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
262	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวเมธิศา กำลังเกื้อ	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
263	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาววิภาดา เพชรเพ็ง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
264	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวสุชาติ ศรีระบุตร	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้รู้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับรองเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
265	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวจตุติดาว ประโยชน์	ศศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
266	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวธัญชนก สอนคง	ศศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
267	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาววิมลทิน ทองประสูติ	ศศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
268	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวศิริวิมล ตีกุล	ศศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
269	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นายชนกร พรรณโกมุต	ศศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้ชื่อ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
270	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวกัญฉุณี รัตนพล	ศศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
271	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวชลดา ผลจันทร์	ศศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
272	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวนภกตน์ ชัยรัตน์	ศศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
273	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวประวิมลรัตน์ มากทอง	ศศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
274	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นายธรรมบุญ เจษฎารมย์	ศศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ให้รู้ ณ วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
275	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นายภูริณัฐ ไชยฤทธิ์	ศศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
276	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นายอมรินทร์ อินพวงค์	ศศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
277	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการศึกษาเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นายฐปกรณ์ ทิพย์วงศ์	ศศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
278	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการศึกษาเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวสุพรรณีย์ นาวาทอง	ศศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
279	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนาแบบการจัดการศึกษาเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นายคชา จันทน์แก้วหิวด	ศศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์

เลขที่	ไต่สวน วันที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบเกียรติบัตร	ผู้ลงนามเกียรติบัตร
280	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวพัชรา เป็อกระจาง	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
281	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นายอดิรราช อุปัทมฉาย	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
282	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวพรสวรรค์ พรหมชัยศรี	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
283	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวเมธชนุตม์ จันทร์แก้ว	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์
284	10 กุมภาพันธ์ 2566	การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	อ.เย็นฤดี หนูเพชร	นางสาวอติราภ โอบยสวัสดิ์	ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดี คณะครุศาสตร์